



ปัน ปัน ปัน สู่ชนบท

สังคมและสิ่งแวดล้อมจะได้ก็อยู่ที่ทุกคนร่วมมือกัน เริ่มจากตัวเราแล้วขยายไปยังคนรอบข้าง ก่อนไปร่วมสร้างพลังให้ชุมชน นี่เองจึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดทำโครงการ **ธ.ก.ส.อาสาพัฒนาชนบท** ของ **คุณลักษณะ** **วจนานวัช ซีไอโอ ธ.ก.ส.** เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใน ธ.ก.ส. ลูกขึ้นมาทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน โดยเริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ คือ **การทำบันทึกความดี** เป็นการบันทึกความภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดี ๆ ไว้ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม พร้อมแบ่งปันความรู้สึกที่ดี ๆ และปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ออกสู่สังคมรอบด้าน โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 4,999 คน จากนั้นขยายกว้างขึ้นโดยการทำกิจกรรมในลักษณะ **จิตอาสา** ซึ่งจะเน้นการร่วมลงมือปฏิบัติมากกว่าการบริจาค โดยให้พนักงานที่อยู่ตามสาขาของ ธ.ก.ส.จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การทาสีรั้วโรงเรียน การสร้างบ่อน้ำชุมชน การสร้างศาลาอเนกประสงค์ การปลูกต้นไม้ และการสอนชาวบ้านทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้พนักงานในแต่ละสาขามีความใกล้ชิด เข้าถึงชาวบ้านในชุมชนได้

มากขึ้น โดยวางเป้าหมายเครือข่ายสาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศที่มีกว่า 1,000 สาขา ให้เข้าร่วมโครงการและจัดทำกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 250 สาขา

กิจกรรมสุดท้าย **คุณลักษณะ** บอกว่า จะเป็นภาพรวมของการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงานทั้งองค์กรนั่นคือ **กิจกรรม ปัน ปัน ปัน** โดยการให้พนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคน **ปัน** เงินของตนเอง เพื่อนำไปจัดซื้อจักรยานให้กับนักเรียนที่ยากจนในชนบทที่ห่างไกลได้ **ปัน** ไปโรงเรียนเป็นการ **ปัน** นักเรียนที่เป็นเยาวชนที่ทรงคุณค่าของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ เป็นคนดี มาร่วมสร้างสรรค์สังคม ที่สำคัญจักรยานยังเป็นพาหนะที่ช่วยประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและทำให้ผู้ขับขี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ชาว ธ.ก.ส.วางเป้าหมายจะปันเงินมาร่วมซื้อจักรยานให้บ้าง ๆ ในปีแรกนี้ประมาณ 999 คัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปเชื่อว่า จะขยายแนวร่วมไป ยังลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพราะหลายคนพอรู้ว่า ธ.ก.ส. ทำโครงการนี้ก็อยากขอมีส่วนร่วม ... นี่คือการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยของคนในสังคมที่ต้องการมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาส ซึ่งยังมีอีกมากมายที่ยังรอคอย ...แม้สิ่งนี้จะเป็นกิจกรรม CSR แบบเล็ก ๆ แต่ก็สามารถสร้างความรักและความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้ เป็นความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งกับผู้ให้และผู้รับ

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●